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ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

นางสายพิณ   พหลโยธิน
ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2553  ดิฉันขออัญเชิญ คุณพระ
ศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลก  โปรดดลบนัดาล
ให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและครอบครัว รวมทั้งแพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านประสบความสุข สดชื่น 
สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา และดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
ตลอดไป 

คณะกรรมการมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศ
ไทยฯ มีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับยาขับธาตุเหล็ก GPO-L-ONE  
ซึ่งองค์การเภสัชกรรมผลิต และได้มีโครงการศึกษาวิจัยถึงผลข้าง
เคียงของยาและประสิทธิผลของยานี้ในการขับธาตุเหล็ก  ซึ่งผล
ในภาพรวมคือยานี้แม้จะทำให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่าง แต่
หากใช้ยาในความควบคุมของแพทย์ผู้รักษาโดยใกล้ชิดก็จะ
ปลอดภัย  และปัจจุบันมียาวางจำหน่ายในห้องยาของโรงพยา
บาลแล้ว และด้วยความร่วมมือจากองค์การเภสัชกรรม และ
สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.)  ไดเ้ริม่ดำเนนิโครง
การนำร่องการใช้ยานี้แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552  โดยมี
ผู้ป่วยธาลัสซีเมียทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ใช้บัตรทองจากทั่วประเทศ
เข้าร่วมโครงการ (ประมาณ 1,000 ราย)  โดยสำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุน
ให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มีโอกาสใช้ยานี้โดยทั่วถึง
ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สำหรับประสิทธิผลของยา 
GPO-L-ONE ในการขับธาตุเหล็กในผู้ใหญ่ค่อนข้างดีมาก  
แม้ใช้ยานี้เพียงตัวเดียว  แต่ผลในเด็กซึ่งได้รับเลือดบ่อยเป็น
ประจำสามารถลดธาตุเหล็กได้บ้าง แต่คาดว่าถ้าใช้ร่วมกับยาขับ
ธาตุเหล็กชนิดฉีด (Desferal) น่าจะมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  โครงการ
วิจัยนี้จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนปีนี้  และคณะวิจัยจะรายงาน
ผลและส่งขาวให้ทุกท่านทราบต่อไป 

หากท่านได้ติดตามข่าวสารจากจุลสารชมรมฯ และจากการ
จัดงานประจำปีของชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ก็จะทราบว่า
ปัจจุบันนี้มียาขับธาตุเหล็กหลายขนาน ทั้งชนิดฉีดและชนิดรับ
ประทาน  มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย องค์
การเภสัชกรรม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ได้ให้ความร่วมมือและประสานงานร่วมกันในการที่จะ
ปรับปรุงดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์มากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ภาวะเหล็กเกิน  ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญมากสำหรับผู้ป่วย
ธาลัสซีเมีย ปัจจุบันมีผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ได้รับการดูแลรักษา
ตั้งแต่เล็กจนโต และหลายคนเรียนจบระดับมหาวิทยาลัย และ
ประกอบวิชาชีพแล้ว   จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยธาลัสซีเมียนั้นไม่มีปัญหา
เรื่องสมองและสติปัญญาเลย  เราคงจะได้ข่าวบัณฑิตใหม่เพิ่มขึ้น
จากจุลสารของชมรมฯ ฉบับต่อๆ  ไป  เพื่อให้พวกเราทุกคนได้ร่วม
ภูมิใจ  หากสมาชิกชมรมฯ ท่านใดมีข่าวสารที่จะให้พวกเราได้ร่วม
ภูมิใจ กรุณาเขียนข่าวส่งมายังชมรมฯ ด้วยก็จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง 

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2553 นี้  ดิฉันขออาราธนาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดคุ้มครองให้สมาชิกชมรมฯ
ทุกท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพ
แข็งแรง   

2 มกราคม-เมษายน




